

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเพื่อเร่งรัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับสูงขึ้นไปอย่างทัดเทียมกัน จึงได้จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขึ้น พร้อมทั้งได้จัดสรรงบประมาณให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการครองชีพระหว่างศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบจนถึงระดับปริญญาตรี (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2548)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2549 จำนวน 3,927 คน ในปีการศึกษา 2550 จำนวน 4,825 คน (ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551) และในปีการศึกษา 2551 จำนวน 6,019 คน (กองพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551) จากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สามารถแสดงให้เห็นว่านักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี

เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาสามารถกู้ยืมได้นอกเหนือจากค่าบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจ่ายตามภาคหรือปีการศึกษา ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ และค่าที่พักของสถานศึกษา ที่ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะจ่ายให้กับทางสถานศึกษาโดยตรงแล้ว นักศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการเรียน ที่จะจ่ายเข้าบัญชีของนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน ซึ่งในปีการศึกษา 2551 ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะจ่ายเข้าบัญชีของนักศึกษาผู้กู้ยืมไม่เกินคนละ 24,000 บาทต่อปี แต่ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา ในปี 2551 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่กู้ยืมมากเป็นอันดับที่ 1 เป็นจำนวน 1,756 คน (กองพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551) คิดเป็นร้อยละ 29.17 ของจำนวนนักศึกษาที่กู้ยืมทั้งหมด

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษารายรับและรายจ่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อการครองชีพของนักศึกษาผู้กู้ยืมภายใต้โครงการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษารายรับและรายจ่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นิยามศัพท์

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการ กองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2551 ที่กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

รายรับ หมายถึง รายรับที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่ 1 ในโครงการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้รับ โอนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในแต่ละเดือน เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว รายรับที่ได้รับจากผู้อุปการะด้านการเงิน และรายรับที่ได้จากการทำงานพิเศษ

รายจ่าย หมายถึง รายจ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่ 1 ในโครงการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา นอกเหนือจากส่วนที่สถานศึกษาเรียกเก็บ ค่าที่พักของนักศึกษากรณีที่จัดหาหอพักเอง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทราบถึงรายรับและรายจ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา